



บทที่ 478

“ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ตั้งแต่เล็กๆ ลูกมักจะได้ยินคำพูดที่คนไทยก็ทราบกันทั่วไปว่า “ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว” แต่เมื่อลูกเจริญเติบโตขึ้น จากวัยเด็ก มาสู่วัยผู้ใหญ่ จนถึงตอนนี้ มันเลยวัยผู้ใหญ่ไปแล้ว 😊 ลูกชักไม่แน่ใจ เช่นเดียวกับคนไทยอีกจำนวนมากว่า คำพูดประโยคนี้ มันยังเป็นจริงหรือไม่

เดี๋ยวนี้ลูกได้ยินคนพูดประโยคนี้แทนบ่อยมากกว่า “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”

นั่นนะสิ อธิบายได้อย่างไร เพราะนี่คือสิ่งที่เรามนุษย์เห็นกันในชีวิตจริงประจำวัน มัน (ดูเหมือน) เป็นอย่างนั้นจริงๆ

ในประเทศไทยเรา ปัญหาความชั่วร้ายที่เราประชาชนโดยทั่วไปเห็นเป็นประจำ แต่ก็ไม่ทราบจะมีวิธีอะไรไปแก้ไขหรือปราบปรามความชั่วร้ายนี้ นั่นคือ การโกงกิน การคอร์รัปชัน ซึ่งขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้แทรกซึม ซอกซอนเข้าไปในทุกสายใยของสังคมไทย จนเหมือนกับเป็นโรคร้ายที่เกาะกินประเทศไทยไปทั่วประเทศแล้ว

ถามว่าจะมีสักวันไหม ที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ใสบริสุทธิ์ ปราศจากการโกงกินคอร์รัปชันในทุกวงการ เป็นคำถามที่ถามเสร็จ ก็ตอบเองทันทีว่า ถามทำไมคำถามนี้???

ช่างทำผมของลูก เป็นคนมาจากต่างจังหวัด แต่เป็นคนขยันหมั่นเพียร เป็นคนรู้จักคิดและที่น่าชมเชยคือเป็นคนมีศีลธรรม เราคุยกันเป็นประจำทุกครั้งที่ลูกไปทำผม เธอเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ การที่ไม่ทำอะไรบางคนจึงเกิดมาชีวิตสุขสบาย ร่ำรวย มีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่บางคนเกิดมายากจน ชีวิตขัดสน ลำบากลำบากเหลือเกิน เหตุผลคือ ชาติก่อนแต่ละคนมีชีวิตภพภูมิที่ต่างกัน สรุปร่างๆ คือ ชาติก่อนใครทำบุญ สร้างกรรมไว้อย่างไร ก็มีผลต่อชีวิตของคนๆ นั้นในชาตินี้

อ้อ! พอรับฟังได้ แล้วเราก็คุยกันต่อว่าหากคนๆ หนึ่งรวยล้นฟ้า แต่ก็ยังไม่พอ โกงกินคอร์รัปชันอีก แล้วเขาพร้อมทั้งครอบครัวก็ยังสุขสบาย เช่นนี้เธอก็รู้สึกว่ ประโยคที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ก็ไม่เห็นจริงอีกเลย ลูกเลยปลอบใจเขาว่า ใจเย็นๆ ก็ไหนเธอบอกว่าคนเราเกิดมาเป็นอย่างไรเพราะบุญหรือกรรมที่เขาทำในชาติก่อนไง ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบุญที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนมันมากมายมหาศาลก็ได้ เขาจึงร่ำรวยขนาดนี้ในชาตินี้ แต่ลูกก็สรุปกับเธอว่า แม้ลูกจะเป็นคริสตชน ไม่เชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด แต่ลูกก็ยังเชื่อว่าคนที่ทำความชั่ว ยิ่งไงก็ต้องรับกรรมสักวัน

เราจึงตกลงกันว่า วันไหนที่เราสามารถพูดได้ว่า “ในที่สุด ชีวิตคนเราก็มีเท่านี้แหละ!” เธอจะทำผมให้ลูกฟรี 1 ครั้ง 😊 เราทั้งสองจึงต่างรอวันนั้นกันด้วยเหตุผลคนละเรื่องเดียวกัน 😊 😊 😊

ชีวิตลูกเอง ผ่านเหตุการณ์ประสบการณ์มากมาย และในช่วงหนึ่งของชีวิต ลูกก็ถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า วันแล้ววันเล่าว่า “ทำไมฉันจึงต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ ในเมื่อสิ่งที่ฉันทำนั้นเป็นสิ่งถูกต้อง” แล้วลูกก็ไม่ได้คำตอบ



ต่อมาลูกได้อ่านสิ่งที่พ่อคนหนึ่งเขียนสอนลูกเป็นภาษาอังกฤษ มีมากมายหลายข้อ แต่มีข้อหนึ่งที่ลูกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและจำจนทุกวันนี้ เขาเขียนว่า

“Life is not fair. Don't expect it to be.”

ใช่เลย!

ในชีวิตจริงของคนเรา ใช่ว่าถ้าเราทำดี เราจะได้รับผลตอบแทนเป็นสิ่งดีงามทันทีซะเมื่อไร บางครั้ง ผลที่ได้รับเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยก็มีถมไป

แล้วนั้น เราทำความดีทำไม?

ลูกคิดว่า ประโยคข้างบนนี้ คงเคยเกิดขึ้นกับคนหลายๆ คน ไม่ใช่เฉพาะกับลูกเท่านั้น

ลูกถามประโยคนี้กับพระเจ้า ตั้งแต่ยุคที่ลูกประสบปัญหาหนักมากในชีวิต ซึ่งไม่ได้รับคำตอบจากพระองค์ แล้วลูกก็เห็นด้วยกับพ่อที่สอนลูกว่า ชีวิตคนเราบนโลกนี้ไม่ยุติธรรม อย่าไปคาดหวังว่าจะมี แต่ ... ตลอดระยะเวลาทั้งชีวิตที่ผ่านมา ลูกก็เฝ้าหาและทำแต่ความดี ลูกเคยถามตัวเองว่า หากทราบว่าตัวเองต้องตกทุกข์ได้ยากถึง 20 ปี เช่นนั้น ลูกจะยอมทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่คนนั้นไหม คำตอบก็ยังคงชัดเจนว่า ไม่

และจากการได้ค้นพบพระองค์จากการศึกษาพระวาจาและปฏิบัติตามอย่างเต็มความสามารถตลอดมา ลูกกล้าพูดอย่างเต็มภาคภูมิในขณะนี้ว่า หากเราทำดี เราจะได้ดีอย่างแน่นอน ในชาติหน้ากับพระองค์บนสวรรค์!!! นี่คือรหัสธรรมที่หากเราไขพบแล้ว คำตอบในการถามคำถามเกี่ยวกับการทำความดีแล้วจะได้ดีหรือไม่ จบหมด

พระเจ้าทรงทราบดีว่า ลูกคนไหนของพระองค์เป็นคนอย่างไร การที่ลูกตั้งใจที่จะตั้งมั่นทำแต่ความดีนั้น เพราะเป็นพระพรของพระองค์ พระพรประทานของพระองค์ที่ประทานลงมาเหนือชีวิตของลูก โอบอุ้มลูกและทรงนำลูกในทุกย่างก้าวของการดำรงชีวิตของลูกตามคำสวดภาวนาวิงวอนของลูกทุกๆ วัน

และการที่มีสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ของเรานั้น เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ วันก่อนลูกได้อ่านพระวาจาบทนี้ และเป็นบทที่อธิบายสิ่งที่ลูกและคนจำนวนมากได้ถาม ชัดเจน แจ่มแจ้ง

อย่างไรเสีย ลูกก็ขอเป็นข้าสาลี พระเจ้าข้า

“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่ว่านข้าวพันธุ์ดีในนาของตน ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไป เมื่อต้นข้าวงอกขึ้นจนออกรวง ข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วย บรรดาผู้รับใช้จึงไปหา นายถามว่า ‘นายครับ นายหว่านข้าวพันธุ์ดีในนามิใช่หรือ แล้วข้าวละมานมาจากที่ใด’ นายตอบว่า ‘ศัตรูมาหว่านไว้’ ผู้รับใช้จึงถามว่า ‘นายต้องการให้เราไปถอนมันไหม’ นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมื่อทำถอนข้าวละมาน ทำถอนข้าวสาลีติดมาด้วย จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้วเมื่อเก็บเกี่ยว ฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่า จงเก็บข้าวละมานก่อน มัด

เป็นฟ่อน เผาไฟเสีย ส่วนข้าวสาลีนั้น จงเก็บเข้ายุ้งของฉัน” มัทธิว 13:24-30

อาแมน

ลูกขอพร: องค์คนผู้

www.moving-themountain.com

